





# Hợp tác phát triển

Đổi mới sáng tạo được phát triển dựa trên mối quan hệ tự chủ giữa cơ sở đại học, cơ quan quản lý và doanh nghiệp, tích hợp tốt các nguồn vốn chính sách từ chính phủ, vốn hóa tri thức của ĐHQGHN và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp.

## Hợp tác quốc tế



### Đón Bộ trưởng giáo dục Ireland

Ngày 24/11/2017, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã có buổi đón tiếp và làm việc với ngài Richard Bruton - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Kỹ năng Ireland nhân dịp đoàn đại biểu do Bộ trưởng dẫn đầu sang thăm Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25/11/2017.

Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Kỹ năng Ireland Richard Bruton, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và ĐHQGHN thực hiện lễ trao thư tài trợ cho Dự án xây dựng nâng cao năng lực cho giảng viên và cán bộ ĐHQGHN để thúc đẩy phát triển kỹ năng của sinh viên trong thế kỷ 21 và Dự án hợp tác giữa Đại học Cork và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đồng thời, Giám đốc Nguyễn Kim Sơn và Phó Giám đốc Juliette Hussey đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác song phương giữa ĐHQGHN và ĐH Trinity Dublin. Giám đốc Nguyễn Kim Sơn cho biết, ĐHQGHN và Đại sứ quán Ireland đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ từ năm 2011 và triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hợp tác như đồng tổ chức Hội thảo giáo dục Việt Nam - Ireland, hỗ trợ Báo cáo kinh tế thường niên của Trường ĐH Kinh tế và Báo cáo giáo dục thường niên của Trường ĐH Giáo dục, gửi các cán bộ trẻ ĐHQGHN sang học tập và làm nghiên cứu tại Ireland, cấp học bổng cho sinh viên và học viên... Với những thế mạnh và cơ hội rộng mở, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn mong rằng Bộ trưởng Richard Bruton sẽ quan tâm, hỗ trợ để hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả cao.

## Xây dựng và từng bước triển khai thành công nhiều dự án hợp tác quốc tế lớn

Trong khuôn khổ Chương trình CLIENT II - Đối tác quốc tế về Đổi mới bền vững theo Nghị định thư giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức, ĐHQGHN đề xuất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Phát triển hệ thống tuabin gió nhỏ gọn hiệu năng cao” do PGS.TS. Vũ Văn Mạnh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên làm chủ nhiệm và “Nghiên cứu tăng cường quản lý chất lượng nước thông qua quá trình mô hình hóa sự lan truyền chất ô nhiễm và quy trình công nghệ loại bỏ các chất hữu cơ khó phân hủy tại lưu vực sông Hồng, địa phận Hà Nội” do PGS.TS. Bùi Duy Cam, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên làm chủ nhiệm.



## Ngày hội giáo dục châu Âu tại ĐHQGHN

Ngày 28/10/2017, ĐHQGHN phối hợp với Liên minh Châu Âu tổ chức Ngày Hội Giáo dục châu Âu 2017 với chủ đề “Học tập ở Châu Âu: một trải nghiệm độc đáo”.

Tại Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2017, sinh viên được nghe chia sẻ về kinh nghiệm thực tế từ các cựu sinh viên, những đại diện xuất sắc trong số du học sinh đã hoặc đang học tập tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Bên cạnh những trải nghiệm phương pháp giáo dục cởi mở và nền văn hóa châu Âu, các cựu du học sinh cũng chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng, tìm việc làm thêm hay du lịch các nước khác trong khối Schengen...

Ngày Hội Giáo dục châu Âu năm nay còn cung cấp những thông tin hữu ích cũng như những tư vấn trực tiếp thông qua các gian hàng giới thiệu về môi trường, điều kiện học tập và các cơ hội học bổng du học tại các quốc gia châu Âu gồm: Bỉ (Wallonia-Brussels), Bulgaria, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Ireland, Ý, Hà Lan, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh.

## Hợp tác trong nước

Thực hiện một trong những giá trị cốt lõi - tiên phong trong nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao và chủ trương kết hợp giữa viện nghiên cứu và trường đại học, gắn nghiên cứu - triển khai với sản xuất - kinh doanh, ĐHQGHN đã xác định hợp tác Trường - Địa phương - Doanh nghiệp - Bộ, ngành vừa là phương thức, vừa là mục tiêu nhằm tới sự phát triển của từng đối tác, sự phát triển chung của sự nghiệp khoa học - công nghệ và giáo dục đại học Việt Nam. Bên cạnh hoạt động hợp tác nghiên cứu với các đối tác nước ngoài, ĐHQGHN cũng có nhiều ký kết thỏa thuận hợp tác với các tỉnh/thành, doanh nghiệp lớn như Thành phố Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Nam, tỉnh Hà Giang, Nghệ An, Ninh Bình, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn FPT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)... nhằm nghiên cứu, chuyển giao các sản phẩm KH&CN.

Các hoạt động KH&CN của ĐHQGHN đã gắn kết chặt chẽ với thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề mà cuộc sống đang đặt ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm có hàm lượng KH&CN cao, tạo ra giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

### Hợp tác với Doanh nghiệp

ĐHQGHN đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), trong đó nổi bật là việc thành lập Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ và mở chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ. Hiện tại có 20 sinh viên đang theo học khóa I của chương trình này được kỳ vọng sẽ là lứa sinh viên tài năng trong lĩnh vực Công nghệ Hàng không Vũ trụ với cơ hội việc làm rộng mở tại các doanh nghiệp hàng đầu như Viettel, Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

ĐHQGHN cùng với Tập đoàn FPT và Trường ĐH Công nghệ Sydney hợp tác trong việc đào tạo tiến sỹ về nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Ngoài ra, ĐHQGHN và Tập đoàn Vingroup hiện đang triển khai chương trình học bổng cho sinh viên ĐHQGHN, dự kiến trao 50 suất học bổng, trị giá mỗi suất là 10 triệu đồng.



Ngày 18/12/2017, ĐHQGHN và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức Lễ ra mắt Viện Công nghệ Hàng không Vũ trụ (SAE), trực thuộc Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN đồng thời là đơn vị phối thuộc của Tập đoàn Viettel.

Đây là mô hình hợp tác đặc biệt giữa một Trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiên phong và một Tập đoàn dịch vụ - công nghệ năng động hàng đầu Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động: học tập, giảng dạy, thực hành, nghiên cứu; xác định các chuẩn đầu ra trong nghiên cứu, đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của quốc gia; có các chính sách ưu đãi nhằm thu hút và đào tạo những người có năng lực tốt.





### Hợp tác với địa phương

ĐHQGHN phối hợp với các tỉnh Ninh Bình, Hà Giang tổ chức các hội thảo trong Chương trình phối hợp công tác giữa ĐHQGHN với địa phương đưa các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN gắn với sự phát triển của địa phương; Phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Chí sỹ Phan Bội Châu - Bác sĩ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”, đây là hoạt động hợp tác nổi bật giữa ĐHQGHN và UBND tỉnh Nghệ An trong năm 2017.

Ngày 01/12/2017, tại Yên Bái, nhằm kịp thời chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ để ứng dụng vào thực tiễn của vùng, ĐHQGHN phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ thuộc Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc” cho các địa phương vùng Tây Bắc (lần thứ nhất).

Tại Hội nghị, sản phẩm của 18 đề tài đã được nghiệm thu cấp nhà nước được chuyển giao cho 14 tỉnh trên toàn vùng Tây Bắc. Các sản phẩm KH&CN của Chương trình Tây Bắc đã đóng góp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho các địa phương vùng Tây Bắc.

Ngày 16/8/2017, tại Thành phố Hà Giang, ĐHQGHN và UBND tỉnh Hà Giang phối hợp đồng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác giai đoạn 2011 - 2016 và kí kết hợp tác giai đoạn 2017 - 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn và Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đại diện cho hai đơn vị kí kết văn bản hợp tác giai đoạn 2017 - 2022. Theo đó, hai bên xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm triển khai hợp tác gồm: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức; Hỗ trợ chuyên môn nhằm bảo tồn và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đổng Văn; Tư vấn chính sách phát triển kinh tế xã hội.



Ngày 8 và 9/12/2017, tại Bãi Đính, Ninh Bình, Viện Trần Nhân Tông - ĐHQGHN phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại”.

Đây là một trong các hoạt động khoa học có tính chuyên sâu đánh dấu một năm chính thức đi vào hoạt động của Viện Trần Nhân Tông. Hội thảo nhằm mục đích huy động trí tuệ, tâm huyết của giới khoa học để thảo luận, làm rõ trên các phương diện lý luận, nhận thức và hành động những nội dung của Phật giáo nhập thế cũng như việc Phật giáo tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và con người đương đại; phát huy các giá trị tinh hoa tốt đẹp của Phật giáo cho đời sống hòa bình, ổn định, phát triển của con người và xã hội, đồng thời, tạo cơ hội thúc đẩy sự đối thoại, quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước về Phật học.

Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN luôn tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, chuyên gia tư vấn tâm lý học đường,... chất lượng cao cho mọi bậc học, từ mầm non đến đại học cho các địa phương trong cả nước. Năm 2017, Trường ĐH Giáo dục đã tổ chức hơn 100 lớp bồi dưỡng cho 5.431 học viên, cụ thể:

- Nghiệp vụ quản lý giáo dục: 1.739 học viên
- Nghiệp vụ sư phạm đại học: 456 học viên
- Kỹ năng sống, giá trị sống: 616 học viên
- Chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên: 988 học viên
- Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông: 1.632 học viên

Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ khác cho cán bộ giảng viên, chuyên viên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng như: các phương pháp dạy học tích cực, dạy học theo tín chỉ, công tác học sinh, sinh viên; đồng thời, bồi dưỡng cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên về phần mềm SPSS, phần mềm DoIT và phần mềm Endnote nhằm hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, xử lý số liệu, kiểm tra lỗi chính tả và phát hiện sao chép cũng như để tạo, lưu trữ, quản lý danh mục tài liệu tham khảo, chèn trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo tự động trong file word.



# LỄ KÝ KẾT

## CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BỘ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VÀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017



### Hợp tác với bộ, ngành

Ngày 16/5/2017, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã thay mặt cho 2 cơ quan kí kết văn bản thỏa thuận phối hợp hoạt động song phương. Đây là hoạt động quan trọng trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm Ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam 18/5 và Kỷ niệm 111 năm Ngày truyền thống ĐHQGHN (16/5/1906- 16/5/2017).

Theo văn bản thỏa thuận hợp tác, Bộ KH&CN cùng ĐHQGHN phối hợp triển khai các chương trình phát triển khoa học cơ bản, các hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ ứng dụng và đổi mới công nghệ ở ĐHQGHN để làm chủ công nghệ, góp phần phát triển sản phẩm quốc gia và sản phẩm công nghệ cao theo Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 và Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Diễn đàn cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 6 đến ngày 11/11/2017, Hiệp hội các đại học vành đai Thái Bình Dương (APRU) phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHQGHN tổ chức Diễn đàn lãnh đạo các đại học APEC (APEC University Leaders' Forum - AULF) vào ngày 8/11/2017. Diễn đàn lãnh đạo các đại học APEC với chủ đề "Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư" thu hút sự tham gia của gần 60 đại biểu đến từ các đại học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước của khu vực.

Ngày 5/12/2017, tại ĐHQGHN, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng ĐHQGHN tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Hội thảo là một trong nhiều hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 08/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 11/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV.



Ngày 11/10/2017, tại Bệnh viện E, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn và Giám đốc Bệnh viện E Lê Ngọc Thành đã đại diện cho 2 cơ quan kí kết văn bản thỏa thuận hợp tác song phương đầu tiên.

Đây là văn bản khung, tạo cơ sở pháp lí cho các đơn vị thành viên trong ĐHQGHN (trong đó có Khoa Y Dược) và Bệnh viện E triển khai các hoạt động cụ thể, dựa trên cơ sở hợp tác bình đẳng, thiện chí và xây dựng, nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho mỗi bên, gia tăng giá trị cho xã hội.

Việc hợp tác giữa ĐHQGHN và Bệnh viện E nhằm phát huy tiềm năng, các thế mạnh của mỗi bên để cùng hợp tác triển khai và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và cung cấp các dịch vụ có liên quan; góp phần cung cấp nguồn nhân lực, các sản phẩm khoa học công nghệ và các dịch vụ y tế chất lượng cao trong lĩnh vực Sinh - Y - Dược cho xã hội.



Trong hai ngày 23 và 24/11/2017, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN phối hợp với Đại sứ quán Liên bang Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Cơ quan Lưu trữ Liên bang Nga, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ), Khu Di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga đến Cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, thông qua các buổi thảo luận, trao đổi ý kiến và các Hội thảo chuyên đề, chúng ta một lần nữa nhận thức được những giá trị thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga với sự phát triển của đất nước Việt Nam hiện nay.